

# Nội dung website mời tham gia Luật chống kỳ thị chủng tộc

## Chuyện tham gia này là về vấn đề gì?

Tỉnh Bang đang soạn luật chống kỳ thị chủng tộc rộng rãi hơn để củng cố thêm [Đạo Luật Dự Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc \(ARDA\)](#), vốn đã trở thành luật hồi Tháng Sáu 2022. Luật này sẽ giải quyết các khó khăn rộng lớn hơn của nạn kỳ thị chủng tộc thâm căn, bất công và phân biệt đối xử tại B.C.

Luật chống kỳ thị chủng tộc này đang được Các Bộ Tộc Thổ Dân và các cộng đồng thuộc chủng tộc khác đồng soạn và hướng dẫn. Tất cả công chúng đều có thể tham gia trả lời bản câu hỏi công cộng trên mạng.

Luật này sẽ được đưa ra vào mùa Xuân 2024.

**Thời gian tham gia:** 5 Tháng Sáu đến 30 Tháng Chín, 2023

## Cách tham gia

Tất cả mọi người đều nên tham gia. Sau đây là các cơ hội để quý vị đóng góp quan điểm để soạn luật chống kỳ thị chủng tộc.

### Bản câu hỏi công cộng trên mạng

Hãy đóng góp quan điểm của quý vị trong một bản câu hỏi ngắn cho tất cả mọi người tại British Columbia. [Hãy trả lời bản câu hỏi này](#) trễ nhất là 4 giờ chiều ngày 30 Tháng Chín, 2023.

### Mời công chúng tham gia theo hướng dẫn của cộng đồng

Thổ Dân, Người Da Đen và những người thuộc chủng tộc khác, cũng như những người thuộc chủng tộc khác từ các cộng đồng tín ngưỡng và 2SLGBTQ+ sẽ được mời tham gia theo hướng dẫn của cộng đồng trên toàn tỉnh bang. [Tìm hiểu thêm](#)

## Những bước kế tiếp

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi hiểu kinh nghiệm của những người bị kỳ thị chủng tộc trong các chương trình và dịch vụ của chính quyền và cách giải quyết các chương ngại và thiếu sót gây bất lợi quá mức cho Thổ Dân, Người Da Đen và những người thuộc chủng tộc khác khi họ cố nhờ trợ giúp cần thiết.

## Quyết Tâm Chống Kỳ Thị Chủng Tộc

Chính Quyền B.C. quyết tâm giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc và bảo đảm cho tiến trình tham gia này chống kỳ thị chủng tộc và bảo vệ nhân quyền. Các nhận xét bất kính và kỳ thị chủng tộc sẽ không được chấp nhận hoặc cứu xét và bị xóa khỏi hồ sơ tham gia. Xin chắc chắn nêu nhận xét mang tính cách xây dựng và đúng đề tài khi tham gia.

## Thông điệp của Bí Thư Lập Pháp Mable Elmore

“Hãy giúp buộc chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc. Xin cho biết kinh nghiệm và ý kiến của quý vị về nạn kỳ thị chủng tộc tại BC bằng cách trả lời bản câu hỏi này.”

[Xem video](#)

## Các nỗ lực chống kỳ thị chủng tộc

[Tìm hiểu thêm về các nỗ lực chống kỳ thị chủng tộc khác để loại bỏ nạn kỳ thị chủng tộc tại BC.](#)

### Thời gian tham gia

#### Bản câu hỏi cho công chúng trên mạng

- 5 Tháng Sáu đến 30 Tháng Chín, 2023

#### Mời công chúng tham gia theo hướng dẫn của cộng đồng

- Tháng Bảy đến 30 Tháng Chín, 2023

#### Chấm dứt tham gia

- 30 Tháng Chín, 2023

#### Công bố Phúc Trình Tham Gia, tóm lược ý kiến đóng góp của công chúng

- Đầu năm 2024

#### Đưa ra Luật chống kỳ thị chủng tộc

- Mùa Xuân 2024

### Tại sao cần luật này

Chính quyền là một định chế thực dân và nhiều chính sách và chương trình của họ được lập ra vào thời kỳ lập pháp không phản ánh mức đa dạng văn hóa của tỉnh bang này. Vì thế, nền tảng của chính quyền được dựa trên các niềm tin, chính sách, thái độ và hành vi kỳ thị chủng tộc và phân biệt đối xử. Nhiều phần trong đó đã không bị phản đối và không được giải quyết. Tình trạng này không thể chấp nhận được. Đa dạng là sức mạnh của chúng ta. Tỉnh Bang này giữ một vai trò tối quan trọng để bảo đảm cho các hệ thống và định chế của chúng ta được an toàn và bao gồm mọi giới cho tất cả mọi người.

Luật này là một phần trong cách Tỉnh Bang này làm việc với các cộng đồng để giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc và thù ghét.

### Thêm chi tiết về luật chống kỳ thị chủng tộc

Hồi Tháng Sáu 2022, [Đạo Luật Dữ Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc](#) đã được ban hành. Đạo Luật này giúp chính quyền nhận định nạn kỳ thị chủng tộc bằng cách thu thập dữ kiện dựa theo chủng tộc. Luật này giúp nhận định các chương ngại trong chương trình và dịch vụ của chính quyền. Sau khi nhận định chương ngại và có dữ kiện chứng minh thì có thể giải quyết để nhiều người hơn có thể hưởng các biện pháp yểm trợ của chính quyền.

Luật chống kỳ thị chủng tộc rộng rãi hơn sắp được đưa ra vào năm 2024 cũng cố thêm [Đạo Luật Dữ Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc](#) bằng cách bảo đảm là chính quyền có hành động loại bỏ nạn kỳ thị chủng tộc thâm căn và nâng cao công bằng chủng tộc tại British Columbia cũng như đưa ra các hậu quả nếu không tuân hành luật này.

Luật này sẽ:

1. Thành lập một sách lược chống kỳ thị chủng tộc toàn tỉnh bang để thực thi luật này.
2. Giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc cụ thể đối với Thổ Dân
3. Dùng dữ kiện thu thập từ Đạo Luật Dữ Kiện Chống Kỳ Thị Chủng Tộc, Tỉnh Bang sẽ có hành động loại bỏ nạn kỳ thị chủng tộc thâm căn và nâng cao công bằng chủng tộc tại B.C.
4. Đo lường và phúc trình về mức tiến triển của chúng tôi
5. Tự bắt chúng tôi có trách nhiệm với các ưu tiên của Thổ Dân và các cộng đồng thuộc chủng tộc khác
6. Đầu tư vào việc hồi phục Thổ Dân và các cộng đồng thuộc chủng tộc khác bị nạn kỳ thị chủng tộc hãm hại
7. Phát huy, khuyến khích và đầu tư vào những đường lối tuân hành luật

**Nạn kỳ thị chủng tộc thâm căn:** xảy ra qua các thiên kiến ngầm và rõ rệt đưa đến tình trạng bất bình đẳng trong dịch vụ, hệ thống và cơ cấu mà gây bất lợi cho nhiều người dựa trên chủng tộc của họ.

**Chống kỳ thị chủng tộc:** được định nghĩa là hiểu và nhắm vào các căn nguyên kỳ thị trong hệ thống, tức là nền tảng thực dân và kỳ thị chủng tộc của chúng ta bằng cách nhận định, phản đối, ngăn ngừa, loại bỏ và thay đổi các giá trị, cơ cấu, chính sách, chương trình, cách làm việc và hành vi kéo dài nạn kỳ thị chủng tộc.

## Tham gia theo hướng dẫn của cộng đồng

[Đạo Luật Chống Kỳ Thị Chủng Tộc](#) được dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 13,000 người. Dữ kiện quý giá này sẽ tiếp tục hướng dẫn luật tiến bước gồm cả luật chống kỳ thị chủng tộc rộng rãi hơn. Chúng ta đã nghe từ các cộng đồng bị phân biệt chủng tộc—‘Không có việc gì về chúng tôi mà lại không có chúng tôi tham gia.’

Đó là lý do tại sao, đối với luật chống kỳ thị chủng tộc, chúng tôi đang làm việc với các tổ chức cộng đồng và trực tiếp mời các nhà lãnh đạo và người dân trong cộng đồng Thổ Dân và các cộng đồng thuộc chủng tộc khác tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với những người bị chi phối nhiều nhất từ luật này trong suốt tiến trình.

### Mời công chúng tham gia theo hướng dẫn của cộng đồng – Tháng Bảy đến 30 Tháng Chín, 2023

Thổ Dân, Người Da Đen và những người thuộc chủng tộc khác, cũng như người thuộc chủng tộc khác từ các cộng đồng tín ngưỡng và 2SLGBTQ+ sẽ được mời tham gia theo hướng dẫn cộng đồng trên toàn tỉnh bang này.

Ý kiến thu thập trong những tháng tới đây sẽ giúp hướng dẫn đưa ra luật chống kỳ thị chủng tộc vào năm 2024 để chúng ta có thể cải tiến cuộc sống cho nhiều người hơn tại B.C.

### Tôi có thể nhờ yểm trợ bằng cách nào?

[ResilienceBC](#) cung cấp tài nguyên về cách đối phó và trình báo các tội ác vì thù ghét và những vụ phạm tội thù ghét này.